

CHƯƠNG TRÌNH

- 8:30 a.m. - 9:00 a.m. Ghi danh & Ăn sáng
9:00 a.m. - 9:20 a.m. Hoan nghênh & Giới thiệu
9:20 a.m. - 9:35 a.m. Thuyết trình – Erika Aguirre
9:35 a.m. - 10:35 a.m. Thuyết trình – Dr. Karen L. Mapp
10:35 a.m. - 10:45 a.m. NGHỈ GIẢI LAO
10:45 a.m. - 12:15 p.m. Hội thảo
12:15 a.m. - 12:35 p.m. Họp viên lấy thức ăn/nước uống để cùng ăn trưa và họp
12:35 p.m. - 1:35 p.m. ĂN TRƯA – Gia đình Tham gia và Hướng dẫn lập Kế hoạch Lãnh đạo & Thi hành Xây dựng đội ngũ
1:35 p.m. - 1:45 p.m. NGHỈ GIẢI LAO
1:45 p.m. - 2:05 p.m. Gia đình Tham gia & Trình bày Dụng cụ Lãnh đạo
2:05 p.m. - 2:20 p.m. Thuyết trình – Carmen Vega Martinez
2:20 p.m. - 3:20 p.m. Thuyết trình – Jerry Tello
3:20 p.m. - 3:30 p.m. Kết thúc

CÁC NHÀ BẢO TRỢ & LỜI CẢM Ạ

Chúng tôi xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây đã nhiệt tình ủng hộ Quy hoạch Tổng Thể (ELMP) và Hội Mầm non.



Xin cảm ơn Ban Gia đình Tham gia và Lãnh Đạo ELMP, các phụ huynh trong vai trò người lãnh đạo, các nhân viên Ty Giáo dục Hạt Santa Clara, và những tình nguyện viên của chúng tôi đã tận sức làm việc để gây dựng Hội này.

THÔNG TIN

Để biết thêm chi tiết về Quy hoạch Tổng thể Mầm non của chúng tôi và các công việc của Phụ huynh Tham gia, xin lên trang mạng:

Quy hoạch Tổng thể Mầm non

<http://www.sccoe.org/depts/preschool/elmp.asp>

Phụ huynh Tham gia

<http://parentengagement.sccoe.org>

County Board of Education

Leon F. Beauchman • Michael Chang
Joseph Di Salvo • Julia Hover-Smoot
Grace H. Mah • Anna Song

County Superintendent of Schools

Xavier De La Torre, Ed.D.

Santa Clara County  Office of Education

1290 Ridder Park Drive
San Jose, CA 95131-2304
www.sccoe.org

Dành cho các gia đình có trẻ em từ sơ sinh tới lớp ba, các chương trình của trường học và của cộng đồng cho mầm non, và các cơ quan hợp tác đã ủng hộ họ.



Santa Clara County  Office of Education

HỘI GIA ĐÌNH THAM GIA VÀ LÃNH ĐẠO

NGÀY 27 THÁNG TƯ, 2013

8:30 sáng tới 3:30 chiều

tại

Ty Giáo dục Hạt Santa Clara
San Jose, CA

HỘI GIA ĐÌNH THAM GIA VÀ LÃNH ĐẠO HẠT SANTA CLARA

CHÀO MỪNG & LỜI MỞ ĐẦU

Angelica Ramsey – Ty Giáo dục Hạt Santa Clara
Cora Tomalinas – Cơ quan FIRST 5 Hạt Santa Clara

CHỦ TỌA CÁC PHIÊN HỌP NHÓM

Linda Aceves – Ty Giáo dục Hạt Santa Clara
Elizabeth Alvarez – Hội Từ thiện Đạo Công giáo Hạt Santa Clara
Araceli Lopez – Tổ chức Các sự Lựa chọn cho Trẻ em

CÁC THUYẾT TRÌNH VIÊN CHÍNH

Erika Aguirre – Bà Aguirre là một lãnh đạo phụ huynh có trình độ của trường Sanders. Bà đã thành công trong việc áp dụng tập dụng cụ Các Tiêu chuẩn Công cộng Chính thức Liên bang (CCSS) vào trong các lớp học. Đồng thời, bà đã hỗ trợ việc đào tạo phụ huynh và áp dụng tập dụng cụ CCSS tại trường Mt. Pleasant.

Karen L. Mapp, Ed.D. – Tiến sĩ Mapp là một giảng viên về giáo dục tại Trường Đại học Sư Phạm Harvard. Sự tinh thông về nghiên cứu và thực hành của bà nằm trong các lãnh vực lãnh đạo và hợp tác về mặt giáo dục giữa các trường học, gia đình, và thành viên cộng đồng. Bà là tác giả của “Making the Connection between Families and Schools,” được xuất bản bởi Harvard Education Letter (1997) và “Having Their Say: Parents Describe How and Why They Are Engaged in Their Children’s Learning” trong tập báo School Community Journal (2002).

Carmen Vega Martinez – Bà Martinez bắt đầu việc hỗ trợ phụ huynh khi ba người con của bà còn nhỏ tuổi và bà phát hiện ra rằng một trong ba em nhỏ có khuyết tật. Từ đó bà đã sắp xếp và huấn luyện các phụ huynh trở thành một thành phần trong việc giáo dục của con họ. Bà Martinez đã làm việc với các trẻ em được 20 năm trong Chương trình Head Start, ở vị trí người phụ huynh tình nguyện giúp khi bà mới bắt đầu.

Jerry Tello – Ông Tello là một nhà chuyên gia được biết trên toàn cầu trong lãnh vực củng cố gia đình, điều trị bệnh, các vấn đề đa văn hóa, và diễn thuyết. Ông là một nhà trị bệnh, tác giả, nhà biểu diễn, và nhà phát triển chương trình được nhiều sự chú ý trong 30 năm qua. Ông Tello đã kết hợp kinh nghiệm thực tế của ông với kiến thức nghiên cứu và thuyết giảng về văn hóa bản xứ để thu hút mọi người vào một việc trị liệu thực tế và một kinh nghiệm gây cảm hứng cho sự tăng trưởng.

CÁC PHIÊN HỌP NHÓM

CÁC THUYẾT TRÌNH VIÊN CỦA BUỔI SÁNG

Erika Aguirre – Lãnh đạo Gia đình, Học khu Mount Pleasant
Karen L. Mapp, Ed.D. – Trường Đại học Sư Phạm Harvard

ĂN TRƯA VÀ LÀM VIỆC – GIA ĐÌNH THAM GIA VÀ HƯỚNG DẪN HOẠCH ĐỊNH VIỆC LÃNH ĐẠO & THỰC HÀNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

Araceli Lopez – Tổ chức Các sự Lựa chọn cho Trẻ em

TẬP DỤNG CỤ GIA ĐÌNH THAM GIA VÀ LÃNH ĐẠO

Denise Noel – Ty Giáo dục Hạt Santa Clara
Sheila Walters – Ty Giáo dục Hạt Santa Clara

CÁC THUYẾT TRÌNH VIÊN CỦA BUỔI CHIỀU

Carmen Vega Martinez – Nhà Lãnh đạo Gia đình
Jerry Tello – Hội các Bậc Phụ thân và Gia đình người Mỹ Latin Toàn quốc

CÁC BUỔI HỘI THẢO

CUỘC HỘI THẢO #1 – Gia đình là Người Bạn Quan trọng của Con họ: Xây các Kỹ năng Ngôn ngữ Đầu đời và Toán học (Phòng Gilroy)

Thuyết trình viên: Veronica Goei, Dịch vụ Gia đình Grail; Betsy Nikolchev, Hội Gia đình Tham gia; Linda Platas, Tổ chức Heising-Simons; Wendy Sanchez, Nhà Lãnh đạo Gia đình STK; Leticia Sandoval, Nhà Lãnh đạo Gia đình từ Dịch vụ Gia đình Grail; và Nancy Crowe, Ty Giáo dục Hạt Santa Clara.

Các họp viên sẽ học hỏi:

1. Tại sao việc hỗ trợ các gia đình xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và toán học của con họ tạo một nền tảng cho sự thành công ở tương lai;
2. Làm thế nào để các gia đình có thể đặc biệt giúp con họ phát triển những kỹ năng ngôn ngữ đầu đời này (vai trò của gia đình); và
3. Các trung tâm và cơ quan hợp tác trong cộng đồng có thể làm gì để thừa nhận và ủng hộ các gia đình là người bạn học quan trọng nhất của con họ (vai trò của các nhân viên chuyên nghiệp, người điều hành tại trường học, và các cơ sở hợp tác trong cộng đồng).

CUỘC HỘI THẢO #2 – Sẵn sàng Đi Học: Ủng hộ các Nhu cầu của Trẻ em và sự Giao thiệp hai chiều (Phòng Oak Grove)

Thuyết trình viên: Laura Buzo, Cơ quan FIRST 5 Hạt Santa Clara; Roberto Gil, Nhà Lãnh đạo Gia đình; Katie Kuhl, Dự án Dịch vụ cho Phụ huynh; và Francisco Hernandez, Nhà Lãnh đạo Gia đình Abriendo Puertas; và Elizabeth Alvarez, Hội Từ thiện Đạo Công giáo.

Các họp viên sẽ học hỏi:

1. Để hiểu tầm quan trọng của gia đình tham gia vào việc thúc đẩy các chuyển đổi thành công của trẻ nhỏ giữa các môi trường học (ví dụ, từ mầm non lên mẫu giáo);
2. Ít nhất là 5 hoạt động/phương pháp thi hành tốt nhất mà các gia đình có thể theo để hỗ trợ việc phát triển và các mục tiêu học của con họ; và
3. Ít nhất là 5 hoạt động/phương pháp thi hành tốt nhất mà các chương trình/nhà trường có thể theo để động viên và ủng hộ việc gia đình tham gia trong các chuyển đổi thành công của trẻ em.

CUỘC HỘI THẢO #3 – Thành công trong việc Học Đầu đời: Bồi dưỡng các Quan hệ có Hiệu quả giữa Nhà và Trường (Phòng San Jose)

Thuyết trình viên: Maribel Barajas, Nhà Lãnh đạo Gia đình Hội Gia đình Tham gia; Julie Howard, Học khu Trường tiểu học Mount Pleasant; Carmen Ponce, Hội Gia đình Tham gia; Erika Aguirre, Nhà Lãnh đạo Gia đình Hội Gia đình Tham gia; và Susana Velazquez, Nhà Lãnh đạo Gia đình của Học khu Trường tiểu học Mount Pleasant; và Carmen Vega-Martinez, Lãnh đạo Phụ huynh.

Các họp viên sẽ học hỏi:

1. Tại sao xây dựng mối quan hệ giữa môi trường học tại nhà và môi trường học ở trường đẩy mạnh sự thành công trong việc học của trẻ em;
2. Các gia đình có thể làm gì ở nhà để hỗ trợ các mục tiêu của sự phát triển và của việc học của trẻ em (vai trò của gia đình); và
3. Các trung tâm và cơ quan hợp tác trong cộng đồng có thể làm gì để ủng hộ các gia đình trong việc tạo nên những môi trường học ở nhà nhằm nâng đỡ sự thành công của trẻ (vai trò của các nhân viên chuyên nghiệp, người điều hành tại trường học, và các cơ sở hợp tác trong cộng đồng).